



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง นโยบาย “No Gift Policy งดรับ - งดให้”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ และปลูกฝังค่านิยมในทางสุจริต เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บัญญัติห้ามเจ้าพนักงาน ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งจะเป็นต้นเหตุ นำไปสู่การดำเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงกำหนดนโยบาย “No Gift Policy งดรับ - งดให้” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอก ในทุกช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ - งดให้ของขวัญ ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิต และขอเชิญชวนอวยพรด้วยบัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

การงดรับ – งดให้ของขวัญ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑. ความหมาย

“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออวยชัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคา ทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

๒. แนวทางการงดรับ – งดให้ของขวัญ

๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ

๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทุกระดับ งดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ

๓) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้องไม่แสวงหาให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบ

๔) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

๕) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยบัตรอวยพร บัตรแสดงความยินดี บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ